



สรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์
จากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ณ กรุงอานูจา
ฉบับวันที่ 1 - 6 ตุลาคม 2562

1. องค์กรมาตรฐานสินค้าไนจีเรียเรียกร้องให้ผู้นำเข้าผันตัวเป็นผู้ผลิตสินค้า



STANDARDS ORGANISATION OF NIGERIA
...improving life through standards

องค์กรมาตรฐานสินค้าไนจีเรียได้เรียกร้องให้ผู้นำเข้าร่วมลงทุนในการผลิตสินค้าเพื่อสร้างความมั่นคงและโอกาสในการทำงานให้แก่เยาวชนผู้ว่างงานของประเทศฯ ผู้นำเข้าควรพยายามสร้างโรงงานผลิตและประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อกระตุ้นการค้าซึ่งถ้ามีการปรับเปลี่ยนตนเองดังกล่าวก็จะช่วยประหยัดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าสินค้าเนื่องจากสินค้านำเข้าส่วนใหญ่สามารถผลิตได้ในประเทศ อย่างไรก็ตาม การผลิตสินค้าฯ ต้องได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถแข่งขันได้โดยมีการระบุไว้

ในข้อตกลงการค้าเสรีทวีปแอฟริกาที่ลงนามโดยประธานาธิบดีมูฮัมมาดู บูฮารี ว่า ผู้ผลิตสินค้าของประเทศสมาชิกต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานซึ่งจะช่วยสกัดกั้นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศได้ด้วย

องค์กรมาตรฐานสินค้าฯ พร้อมทั้งจะทำงานร่วมกับผู้ผลิตท้องถิ่นในประเทศเพื่อให้สินค้าส่งออกของพวกเขาได้นำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของไนจีเรีย แต่ในปัจจุบันสินค้าที่ผลิตได้นั้นยังมีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานและมีผลิตภัณฑ์อีกจำนวนมากที่ไม่สนใจข้อกำหนดของกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าประเภทสายไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งองค์กรมาตรฐานฯ จับยึดเก็บไว้ในคลังสินค้าไม่ได้มาตรฐานจำนวนมากเพื่อรอให้ศาลมีคำสั่งทำลายทิ้ง รวมทั้งดำเนินการกับสินค้านำเข้ามาในประเทศที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานอีกด้วย



สมาคมผู้ค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าของไนจีเรียได้กล่าวชื่นชมความซื่อตรงขององค์กรมาตรฐานสินค้าฯ ที่มีการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการทำงานขององค์กรมาตรฐานสินค้าอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังกล่าวชื่นชมการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดขึ้นเนื่องจากเป็นเรื่องยากมากที่จะทำให้ตลาดสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าได้มาตรฐานซึ่งการดำเนินงานอย่างจริงจังขององค์กรฯ จะช่วยกำจัดสินค้าไม่ได้มาตรฐานในที่สุด

ที่มา: <https://leadership.ng/> / October 3, 2019

2. เศรษฐกิจไนจีเรียขับเคลื่อนด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้ปั่นไฟแก๊ซหัวโหม่งต่อวัน



ผู้ประกอบการใช้เงิน 12 พันล้านเหรียญสหรัฐในการจัดหาไฟฟ้าด้วยตนเอง เจ้าของร้านจักรเย็บผ้าเล็กๆ กล่าวว่า ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 3,000 ไนรา (ประมาณ 8.30 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อวันซึ่งเป็นเงินถึง 3 ใน 4 ของจำนวนรายรับที่หามาได้ต่อวันเลยทีเดียว จึงเป็นการยากที่จะดำเนินกิจการต่อไปเมื่อรายได้ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำมันให้กับเครื่องปั่นไฟฟ้า

ชาวไนจีเรียเจ้าของประเทศที่มีประชากรมากที่สุดของแอฟริกาเกือบทุกคนอาศัยเครื่องปั่นไฟ ซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีมูฮัมมาดู บูฮารีด้วยเนื่องจากสำนักงานประธานาธิบดีจะใช้เงิน 46 ล้านไนราในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และในงบประมาณของประเทศปี 2019 มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำนวน 1,358 รายการ ทั้งนี้ ปัญหาการขาดแคลนพลังงานเป็นหนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ในขณะที่ประธานาธิบดีพยายามปฏิรูปเศรษฐกิจมูลค่า 400 พันล้านดอลลาร์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการตกต่ำตั้งแต่ปี 2016 ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับ การส่งออกน้ำมันด้วย



กองทุนการเงินระหว่างประเทศกล่าวในรายงานเศรษฐกิจล่าสุดเกี่ยวกับประเทศไนจีเรียว่า การขาดการเข้าถึงพลังงานไฟฟ้า และแหล่งการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นข้อจำกัดที่สำคัญสำหรับการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศไนจีเรียซึ่งสามารถประเมินการสูญเสียทางเศรษฐกิจได้ถึงปีละประมาณ 29 พันล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียว นอกจากนี้



จากการสำรวจของธนาคารโลกในปี ค.ศ. 2014 พบว่ามีจำนวนมากถึงร้อยละ 27 ของผู้ประกอบการในประเทศไนจีเรียระบุว่าระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้าเป็นอุปสรรคสำคัญในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ การค้าและการลงทุนเป็นอย่างมาก

อนึ่ง ประเทศไนจีเรียซึ่งเป็นแหล่งสำรองก๊าซที่ใหญ่ที่สุดของทวีปแอฟริกาและอยู่ในอันดับที่ 9 ของโลก ใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 3,713 เมกะวัตต์ แต่สามารถส่งกำลังการผลิตไฟฟ้าได้เพียงประมาณ 1 ใน 4 ของกำลังการผลิตทั้งหมดไปยังบ้านเรือนและ

องค์กรธุรกิจต่างๆ เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่ไม่ดีและทรุดโทรมซึ่งส่วนใหญ่ติดตั้งในปี 1980 ทั้งนี้ สายส่งกระแสไฟฟ้าของประเทศไนจีเรีย ในทางทฤษฎี สามารถดำเนินกำลังการผลิตได้มากถึงประมาณ 7,500 เมกะวัตต์

ที่มา: <http://naija247news.com/> 4 October 2019